

# BẢN TIN PHÁP LUẬT

## THÁNG 08 NĂM 2014



### I- Hướng dẫn quản lý ngoại hối đối với Doanh nghiệp FDI tại Việt Nam



Ngày 11 tháng 08 năm 2014, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành Thông tư số 19/2014/TT-NHNN hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với các hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào Việt Nam.

Thông tư hướng dẫn quản lý ngoại hối đối với các hoạt động góp vốn đầu tư, mở và sử dụng tài khoản vốn đầu tư trực tiếp bằng ngoại tệ và VND; chuyển vốn, lợi nhuận và nguồn thu hợp pháp ra nước ngoài; chuyển vốn đầu tư cho giai đoạn chuẩn bị đầu tư. Đây là điểm mới rất tốt cho các Doanh nghiệp FDI khi chuẩn bị đầu tư.

Theo đó, trước khi được cấp Giấy chứng nhận đầu tư, nhà đầu tư nước ngoài được phép chuyển vốn đầu tư vào Việt Nam để đáp ứng các chi phí hợp pháp cho giai đoạn chuẩn bị đầu tư. Và sau khi được cấp Giấy chứng nhận đầu tư, nhà đầu tư nước ngoài, nhà đầu tư Việt Nam trong doanh nghiệp FDI và nhà đầu tư nước ngoài tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh phải tất toán phần vốn đầu tư đã chuyển vào Việt Nam. Trước đây, các chi phí cho giai đoạn chuẩn bị trước khi có Giấy phép đầu tư của Doanh nghiệp FDI như chi phí thuê tư vấn xin Giấy phép đầu tư, thuê chuyên gia từ nước ngoài đến Việt Nam tìm hiểu về môi trường đầu tư, khảo sát địa điểm,... cơ quan thuế của một số địa phương không cho hạch toán vào chi phí của Doanh nghiệp đầu tư vì lâu nay chưa có quy định cụ thể. Với Thông tư mới này của Ngân hàng Nhà nước, thì có thể những chi phí này sẽ có thể đưa vào chi phí hoạt động khi Doanh nghiệp được cấp giấy phép.

Đối tượng áp dụng của Thông tư bao gồm: người cư trú là Doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài; người không cư trú tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh tại Việt Nam; người không cư trú là nhà đầu tư nước ngoài trong Doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài; các tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam.

Theo đó, để thực hiện hoạt động đầu tư tại Việt Nam, Doanh nghiệp FDI và nhà đầu tư nước ngoài tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh được mở tài khoản vốn đầu tư trực tiếp bằng ngoại tệ, hoặc tiền đồng Việt Nam tại 01 (một) ngân hàng được phép để thực hiện thu chi theo quy định.

Thông tư quy định, Doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài và nhà đầu tư nước ngoài phải tuân thủ các quy định của pháp luật về đầu tư, các quy định hiện hành về quản lý ngoại hối và Thông tư này. Việc góp vốn đầu tư bằng tiền của nhà đầu tư nước ngoài và nhà đầu tư Việt Nam trong doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài phải được thực hiện thông qua hình thức chuyển khoản vào tài khoản vốn đầu tư trực tiếp.

Việc sử dụng lợi nhuận được chia của nhà đầu tư nước ngoài trên lãnh thổ Việt Nam phải đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành về quản lý ngoại hối và các quy định khác có liên quan của pháp luật Việt Nam. Việc chuyển nhượng vốn đầu tư trong Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và dự án đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài phải đảm bảo tuân thủ quy định tại Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, văn bản hướng dẫn các Luật này, các quy định hiện hành về quản lý ngoại hối và các quy định của pháp luật có liên quan.



## I- Hướng dẫn quản lý ngoại hối đối với Doanh nghiệp FDI tại Việt Nam (tiếp theo)

Ngoài ra, nhà đầu tư nước ngoài được sử dụng các nguồn thu hợp pháp bằng đồng Việt Nam hoặc bằng ngoại tệ từ hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam để thực hiện hoạt động tái đầu tư tại Việt Nam.

Thông tư quy định thêm, khi thực hiện các giao dịch thu chi liên quan đến hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam của Doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài và nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức tín dụng được phép có trách nhiệm hướng dẫn Doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài và nhà đầu tư nước ngoài về các thủ tục liên quan đến việc mở, đóng tài khoản đầu tư trực tiếp; quy định, kiểm tra, lưu giữ các chứng từ phù hợp với các giao dịch thu, chi trên tài khoản vốn đầu tư trực tiếp của nhà đầu tư nước ngoài để đảm bảo các giao dịch thu, chi được thực hiện đúng quy định tại Thông tư này và phù hợp với các quy định có liên quan của pháp luật Việt Nam.

Bên cạnh đó, tổ chức tín dụng được phép có trách nhiệm bán ngoại tệ cho nhà đầu tư nước ngoài để chuyển ra nước ngoài trên cơ sở tự cân đối nguồn ngoại tệ của tổ chức tín dụng được phép và phù hợp với quy định của pháp luật.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25 tháng 09 năm 2014.

## II- Một số điểm mới về thuế nhà thầu theo Thông tư số 103/2014/TT-BTC

Ngày 06 tháng 08 năm 2014 Bộ tài chính ban hành Thông tư số 103/2014/TT-BTC, hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập tại Việt Nam. Theo đó có một số điểm mới đáng lưu ý như sau:



### Mở rộng đối tượng chịu Thuế

Đối tượng áp dụng thuế nhà thầu đã được bổ sung thêm đối với một số đối tượng mới như:

- Tổ chức, cá nhân nước ngoài thực hiện một phần hoặc toàn bộ hoạt động kinh doanh phân phối hàng hóa, cung cấp dịch vụ tại Việt Nam trong đó tổ chức, cá nhân nước ngoài vẫn là chủ sở hữu đối với hàng hóa giao cho tổ chức Việt Nam hoặc chịu trách nhiệm về chi phí phân phối, quảng cáo, tiếp thị, chất lượng dịch vụ, chất lượng hàng hóa giao cho tổ chức Việt Nam hoặc ấn định giá bán hàng hóa hoặc giá cung ứng dịch vụ; bao gồm cả trường hợp uỷ quyền hoặc thuê một số tổ chức Việt Nam thực hiện một phần dịch vụ phân phối, dịch vụ khác liên quan đến việc bán hàng hóa tại Việt Nam;
- Tổ chức, cá nhân nước ngoài thông qua tổ chức, cá nhân Việt Nam để thực hiện việc đàm phán, ký kết các hợp đồng đứng tên tổ chức, cá nhân nước ngoài;
- Tổ chức, cá nhân nước ngoài thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, phân phối tại thị trường Việt Nam, mua hàng hóa để xuất khẩu, bán hàng hóa cho thương nhân Việt Nam theo pháp luật về thương mại.

Thông tư cũng hướng dẫn rõ **đối tượng không áp dụng thuế nhà thầu** là tổ chức, cá nhân nước ngoài thực hiện cung cấp hàng hóa cho tổ chức, cá nhân Việt Nam không kèm theo các dịch vụ được thực hiện tại Việt Nam dưới các hình thức: Giao hàng tại cửa khẩu nước ngoài; Giao hàng tại cửa khẩu Việt Nam (kể cả trường hợp giao hàng tại cửa khẩu nước ngoài hoặc cửa khẩu Việt Nam có kèm điều khoản bảo hành là trách nhiệm và nghĩa vụ của người bán).

### Cách tính thuế Giá trị gia tăng (GTGT)

Số thuế GTGT phải nộp = Doanh thu tính thuế GTGT x Tỷ lệ % để tính thuế GTGT trên doanh thu  
Tỷ lệ % để tính thuế GTGT trên doanh thu:

- + Đối với ngành kinh doanh dịch vụ, cho thuê máy móc thiết bị, bảo hiểm; xây dựng, lắp đặt không bao thầu nguyên vật liệu, máy móc, thiết bị là 5%.
- + Đối với ngành sản xuất, vận tải, dịch vụ có gắn với hàng hóa; xây dựng, lắp đặt có bao thầu nguyên vật liệu, máy móc, thiết bị là 3%.
- + Đối với hoạt động kinh doanh khác là 2%.

Thông tư trên có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 10 năm 2014 và thay thế Thông tư số 60/2012/TT-BTC.

### III - Tổng hợp điểm mới, sửa đổi về thuế, hóa đơn theo Thông tư số 119/2014/TT-BTC

Ngày 25 tháng 08 năm 2014, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 119/2014/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư số 156/2013/TT-BTC, 219/2013/TT-BTC, 08/2013/TT-BTC, 85/2011/TT-BTC và 39/2014/TT-BTC nhằm đơn giản các thủ tục hành chính về thuế. Tiếp theo đó, ngày 26 tháng 08 năm 2014, Tổng cục thuế ban hành Công văn số 3609/TCT-CS giới thiệu và hướng dẫn chi tiết hơn các nội dung mới của Thông tư số 119/2014/TT-BTC về cải cách, đơn giản thủ tục hành chính về thuế. Với một số điểm mới đáng chú ý sau:

1. Bỏ quy định khai và tính thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa xuất khẩu bị trả lại phải nhập khẩu trở lại.
2. Bỏ mức 01 (một) tỷ đồng về điều kiện tài sản, máy móc, thiết bị đầu tư, mua sắm đối với Doanh nghiệp mới thành lập để đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thuế.
3. Bỏ điều kiện hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ trong điều kiện hồ sơ, thủ tục hoàn thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu.
4. Bỏ quy định phải lập hóa đơn, kê khai, tính nộp thuế đối với xuất máy móc, thiết bị, vật tư, hàng hóa dưới hình thức cho vay, cho mượn hoặc hoàn trả nếu có hợp đồng và chứng từ liên quan đến giao dịch phù hợp.
5. Bỏ 12 chỉ tiêu tại Bảng kê hóa đơn hàng hóa, dịch vụ mua vào, bán ra.

Các nội dung hướng dẫn mới nêu trên có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 09 năm 2014.

Đối với những trường hợp thực hiện thủ tục, mẫu biểu theo các Thông tư được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 119/2014/TT-BTC mà Doanh nghiệp cần thời gian chuẩn bị thì Doanh nghiệp được chủ động lựa chọn thủ tục, mẫu biểu theo quy định hiện hành và theo quy định sửa đổi, bổ sung để tiếp tục thực hiện đến hết ngày 31 tháng 10 năm 2014 mà không cần thông báo, đăng ký với cơ quan thuế.



#### Lưu ý

*“Bản tin này được thực hiện nhằm cung cấp thêm thông tin cho quý khách hàng. Mặc dù chúng tôi rất chú trọng tới vấn đề đảm bảo tính chính xác, tuy nhiên những thông tin được cung cấp thông qua bản tin này không mang tính toàn diện tuyệt đối và quý khách hàng nên tham khảo ý kiến chuyên môn trước khi áp dụng”.*